

SPA - แพง แต่เล่น แพงกว่าได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีจั่วหัว...

ต่างจากวันวานหน่อยนะครับ เพราะเมื่อวานเอาราคาถูก แต่ไม่ควรจะถูกกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ก็ต้องว่ากันด้วยรูปแบบการแก่งตัว ที่มีเงื่อนไขอย่างไร หรือ จะมีภาพของเครื่องมือทางเทคนิค ออกมาทางไหนมากกว่ากัน... การลงทุน การเก็งกำไร หรือการจะเล่นสั้นๆ ย่อมมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละครับ จะมากจะน้อย ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง... แต่ตลาด นี่ลี เสี่ยงมาก หรือน้อย ก็ต้องว่ากันที่มุมมองในแต่ละระยะด้วยเหมือนกัน ระยะสั้นๆ ช่วงนี้ก็อาจจะผันผวนหน่อย หากเข้าไม่ถูกตัว หรือ เล่นสั้นๆ ผิดวัน ก็อาจจะบาดเจ็บได้... ส่วนระยะกลางๆ ถึงระยะยาวๆ จะถามว่ามีความเสี่ยงใหม่นั้น ก็ต้องตอบว่า ราคาอยู่ในระดับต่ำๆ หรือ ตลาดอยู่ในระดับต่ำๆ ความเสี่ยงแม้จะยังมี แต่ก็ยังคงมีน้ำหนักไม่มากนัก เพราะเงื่อนไข การที่ยังไม่ต่ำกว่า 1450 นั้นแหละ... แล้วจะมีโอกาสต่ำกว่าได้ไหม ก็เมื่อระยะสั้น ผันผวนมาก จนไม่ยืนระดับ 1520 ได้จริงๆ จังๆ หรือ ยังไม่ผ่าน 1540 ไปได้ นั้นแหละครับ โอกาสต่ำกว่า 1450 ก็ยังคงทิ้งไปจากตลาดไม่ได้เหมือนกันนะ... ถ้าเล่นกล่าวอย่างนี้ แล้วจะเอาyingกันละ กลยุทธ์จะวาง แนวทางไหนกันดีละ อันนี้ก็คงต้องแล้วแต่ว่า แต่ละคน จะเล่นแบบไหนละ ก็ว่าไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาในข้างต้นได้เลย... ถ้าใครจะเล่นสั้นๆ เหนือเมฆว่า ถ้ายังไม่ยืน 1520 ก็ระวังๆ ไว้หน่อย หรือ หยอดรออาการ ออกไปสักกระยะ หรือ จนกว่าจะยืน 1540 ได้ หรือ รอจนผ่าน 1560 ไปใหม่เลย การเก็งกำไรระยะสั้น ก็จะมีอยู่ในอารมณ์ขาขึ้น เรียกว่าเล่นได้สบายๆ วันนี้อายไม่ได้กำไร พรุ่งนี้ก็มาขายลุ่นกำไรได้อยู่ (ก็ขาขึ้นนี่นา)

ดูตามเกม...

อาจจะเล่นเกมที่เล่นๆ กตๆ ให้หนาวๆ ร้อนๆ กันอยู่เหมือนกันนะ แต่ก็เห็นแม้ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว แต่สัญญาณทางเทคนิคที่ยังอยู่ในเชิงบวก โอกาสได้กำไรในระยะกลางๆ ก็ยังคงมีอยู่นะ

แนวรับ : ...12.6-12.5 หลักๆ แล้ว อย่าต่ำกว่า 12.0

เป้าหมาย : ... 14.5-15.0 เป็นกรอบแนวต้านระยะสั้น

Price Chart...(SPA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPA... และที่ระดับ 15.0 ก็ยังคงเป็นระดับจุดสูงสุดของราคาหุ้น ตั้งแต่เข้าตลาดมา นั้นจะแปลว่า หากยืน 15.0 ได้มันคง แนวต้านทางโครงสร้าง ก็อาจจะหาไม่ได้แล้วนะ ดังนั้น จึงต้องเอาภาพของภาวะในเส้นค่าเฉลี่ย มาว่ากัน... ซึ่งถ้าเอาในภาพที่เห็นตอนนี้คร่าวๆ ก็น่าจะได้อายุที่เห็นสั้นเรียงตัวกันครบสูตร ก็ น่าจะแถวๆ 12.0 นั้นแปลว่า เป้าหมายเบื้องต้นของแนวโน้มระยะกลางๆ ก็น่าจะอยู่ที่ 18.0 ได้ไว้ก่อน ทั้งนี้ภาพที่กล่าวหรือที่คาดหวังทั้งหมดนี้ จะเป็นจริงได้ เราก็ต้องไม่เห็นการลงมามากกว่า 12.0 ก่อนด้วยละ อันนี้ว่ากันตามโครงสร้างการแก่งตัวนะครับ ซึ่งก็อาจจะมีส่วนค่าเฉลี่ยสำคัญอยู่ในระดับดังกล่าว ณ วันนี้อยู่ดีเสียด้วย